



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 13 - HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-CTN ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Danh hiệu “**Thầy thuốc ưu tú**”. Ngày 05/3/2021, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao tặng Danh hiệu “**Thầy thuốc ưu tú**”, tham dự buổi lễ có các cán bộ chủ chốt của các khoa, phòng .

Những năm qua đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu luôn nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ghi nhận những nỗ lực cống hiến trên, năm 2020 Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu vinh dự có BS.CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện đạt Danh hiệu “**Thầy thuốc ưu tú**” lần thứ 13.

BS.CKII. Mã Quốc Thiện - Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc Bệnh viện đã trao tặng Danh hiệu “**Thầy thuốc ưu tú**” cho BS.CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện.



Ảnh: BS.CKII. Mã Quốc Thiện - GĐBV trao tặng Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”

Tại buổi lễ BS.CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện, sự tín

nhiệm của quý đồng nghiệp. Danh hiệu “**Thầy thuốc Ưu tú**” là một vinh dự lớn của tất cả các thầy thuốc trong ngành Y tế và đây cũng là một trách nhiệm lớn lao. Trong thời gian tới sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn, gương mẫu trong công việc và phát huy tốt ý đức trong nghề nghiệp để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng.



Ảnh: BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó GĐBV phát biểu cảm tưởng

BS. CKII. Mã Quốc Thiện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này và mong rằng các Thầy thuốc Ưu tú của Bệnh viện sẽ không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm góp phần lan tỏa trí tuệ, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Chiều cùng ngày Bệnh viện cũng đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. BS. CKII. Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị, tham dự có BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên và cán bộ chủ chốt của các khoa, phòng. Tại Hội nghị, BS. CKII. Mã Quốc Thiện - Giám đốc Bệnh viện triển khai Kế hoạch trọng tâm công tác Bệnh viện năm 2021 và cùng với các đại biểu thảo luận thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, Bảng điểm ABC...

Tiếp theo chương trình BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó GĐ - CTCĐCS tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động thi đua năm 2021 và thông qua dự thảo ký kết Hợp đồng trách nhiệm giữa Ban Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở. Trên tinh thần dân chủ các đại biểu đã biểu quyết thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, Bảng điểm ABC và

thống nhất dự thảo Hợp đồng trách nhiệm giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện.



Ảnh: BS. CKII. Nguyễn Chí Thanh - Phó GD - CTCDCS thông qua Dự thảo ký kết Hợp đồng trách nhiệm giữa BGD và BCH CDCS

BS. CKII. Mã Quốc Thiện phát biểu tổng kết Hội nghị: Qua một buổi làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất với quy chế chi tiêu nội bộ và dự thảo Hợp đồng trách nhiệm giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện. Trên cơ sở mục tiêu đặt ra thì toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện cần phải quyết tâm vượt mọi khó khăn thi đua lao động, đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021.



Ảnh: BS. CKII. Mã Quốc Thiện - GĐBV phát biểu tổng kết Hội nghị

